
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายสังทอง พลศรี  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายบุญฮู้ ดาราช  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 3.  นายจักรี อิ้มค า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
 4.  นายอุดร ตู้ทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 5.  นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

6.  นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 7.  นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 8.  นายสมศรี ราชสีห์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 9.  นายจ ารัส สีแสด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
 10.นายค าภา งามพันธ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

11.นายชาตรี สุดสุข  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
12.นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
13.นางสาวรัตนา ปัญญาย่ิง ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
14. นายสัญจร ใจกล้า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
15.นายกอบชัย วะลา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
16.นายจันที สุพิน  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
17.นายบุญเพ็ง แสงทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
18. นายนคร วิรังษา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
19.นายธงชัย เจริญเมือง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 

 20.นางนารี ศรีป้อม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
 21.นายประวิทย์ จันทะเกษ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นางราตรี ศรีพุฒ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายดนตรี เจริญสุข  ต าแหน่ง  นายก อบต.บ้านแมด 
 2.  นายเสา หลายพา  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 3.  นายสุพรรณ มณีวรรณ ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 4.  นายธรรมเนียม วะลา  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก 
 5.  นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.บ้านแมด 
 6.  พ.จ.ท.ประจิตร ทองใบ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 7.  นายชัยภัทร บุญล้อม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 8.  นายชาติชาย สีหล้า  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 9.  นายประวิทย์ จุฬา  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า 

10.นายคูณดี เสาสุวรรณ    ประชาชน 
 

ผู้มาประชุม  20 คน 
ผู้ขาดประชุม    1 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  10 คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30   นาที 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ ( ไม่มี ) 
ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที ่5 เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ   

5.1 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีก่อหน้ีผูกพันแล้ว 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช้ีแจงแทน 
นายก อบต.บ้านแมด 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงรายละเอียดว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
รองปลัด อบต.บ้านแมด การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 หมวด 5 ข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อน 
/สิ้นปี... 
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สิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรอืการเช่าทรพัย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผกูพันไม่ทนัสิ้นป ี
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติใหก้ันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี โครงการที่แจ้งให้
ทราบเป็นอ านาจนายก ดังนี้ 

5.1.1 โครงการหมู่บ้านไร้คลอง หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 163,000 บาท 
5.1.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 12 งบประมาณ 348,000 บาท 
5.1.3 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมิได้จัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณและได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว ได้รับการ
ยกเว้นและขยายเวลาเบิกจ่าย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) งบกลาง รายการส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1.3.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบกเจริญ หมู่ท่ี 2 ไปบ้านนาแคน หมู่ท่ี 3 
(คุ้มหนองโดน) อบ.ถ. 156 – 09) หมู่ท่ี 2 บ้านบกเจริญ งบประมาณ 1,330,000 บาท 

5.1.3.2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดใต้ หมู่ท่ี 8 ไปบ้านนาแคน หมู่ท่ี 3  
(อบ.ถ.156 – 01) หมู่ท่ี 8 บ้านหาดใต้ งบประมาณ 1,440,000 บาท 

5.1.3.3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาแคน หมู่ท่ี 3 ไปคุ้มหนองโดน( อบ.ถ. 
156 – 11) หมู่ท่ี 3 บ้านนาแคน งบประมาณ 790,000 บาท  

 และมอบให้นายกช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงรายะเอียด ดังต่อไปนี้ 
นายก อบต.บ้านแมด 5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหาดเหนือไปถึงคุ้มดอนวัง หมู่ท่ี 11(อบ.ถ. 156-
04) งบประมาณ 3,100,000 บาท 

5.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านบกเจริญหมู่ท่ี 2 เชื่อมระหว่างบ้านโนนส าราญ หมู่ท่ี 
10 ( อบ.ถ. 156 – 1) งบประมาณ 3,975,000 บาท 

5.2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหาดทรายคูณ หมู่ท่ี 1 ไปบ้านดอนโจด หมู่ท่ี 12 
(อบ.ถ.156-01) งบประมาณ 6,360,000 บาท 

5.2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดใต้ หมู่ท่ี 8 ไปบ้านนาแคน หมู่ท่ี 3 ( อบ.ถ. 156-
02) งบประมาณ 6,890,000 บาท 

5.2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 9 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 5 
(อบ.ถ.156-03) งบประมาณ 7,155,000 บาท 

 
5.2.6 ชุดอุปกรณ์... 
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5.2.6 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,700 บาท 

 และยังมีอีกหลายโครงการที่ก าลังประสานอยู่ เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 – หนองโดน 
ระยะทาง 1,000 เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยธาตุ 1,000 เม ตร งบประมาณ 
2,660,000 บาท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) 1,000 เมตร 
งบประมาณ 2,650,000 เมตร โครงการของ อบจ. หมู่ที่ 10 – โนนขุมค า 1,400 เมตร ส่วน
โครงการของ ดอนโจด – ดอนตะโน และ บ้านชาติ – ดอนตะโน ต้องรอดูก่อนเกรงว่าจะทับซ้อน 

นายประวิทย์ จันทะเกษ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า บางโครงการก็ทับซ้อนแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงมา เขาจะจับพิกัดอีกทีก่อน เพื่อ
ปลัด อบต./เลขานุการ ป้องกันการทับซ้อนของโครงการ ส่วนทางเราก็พยายามหาโครงการที่เยอะและเคลียถนนให้ 

พร้อมเพื่อรองรับโครงการต่างๆ ให้ทางเรามีในแผนไว้ก็จะง่ายข้ึน 
นายดนตรี เจริญสุข กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เงินอุดหนุนรัฐบาลมาเยอะมาก เราจะได้พัฒนาต าบลของเรา 
นายก อบต.บ้านแมด เพราะงบมีน้อยต้องใช้งบประมาณเยอะมาก เกินก าลัง อบต.เรา 
ประธานสภาฯ  เชิญอภิปราย 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

6.1 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

6.1.1โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับครึ่งได้ 
ประธานสภาฯ เชิญอภิปราย 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงว่าที่การประชุมครั้งก่อนสภาฯเคยอนุมัติให้จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับครึ่งได้ เดิมได ้
นายก อบต.บ้านแมด เสนอแบบโต๊ะ เดิมขนาด 75 X 180 x 75 X 50 มิลลิเมตร ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก

ท้องตลาดไม่มีคุณลักษณะแบบนี้ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 75 X 180 x 74 X 40 มิลลิเมตร จึงน า
เรียนสภาฯ เพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ เชิญอภิปราย 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันธ์ 
6.2.1จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังขับเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ งบประมาณ 854,000 บาท 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงว่าประชุมครั้งก่อนสภาฯได้อนุมัติให้จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แล้ว แต่ตอนน้ียังจัดซื้อไม่ได้  
นายก อบต.บ้านแมด เนื่องจากหลายปัจจัยตามขั้นตอน จึงมาขออ านาจสภาฯ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อจัดซื้อ

ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
ประธานสภาฯ เชิญอภิปราย 
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ฝากถึงฝ่ายบริหารว่างบประมาณก็อนุมัตินานแล้ว ท าไมยังไม่จัดซื้อ รอจนต้องได้กันเงินอีกรอบ  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ถ้ารีบจัดซื้อก็คงเสร็จไปนานแล้วหรือติดตรงไหนบ้าง 
นายประจักษ์ จันทร์อ่อน สอบถามเรื่องรถยนต์เช่นกันว่าท าไมไม่รีบจัดซื้อแล้วท าไมต้อขับเคลื่อน 2 ล้อ ช่วยอธิบายด้วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบว่าการที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุก็ต้องประกาศและประกวดราคาก่อน ไม่ได้ซื้อเลย 
นายก อบต.บ้านแมด เพราะของราคาเกินห้าแสนต้องท าตามระเบียบทุกอย่าง จ าเป็นต้องกันเงินไว้ 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อจัดจ้างต้องประกาศ ประกวดราคาก่อน เพราะต้องหาวิจารณ์สเปกตาม 
รองปลัด อบต.บ้านแมด ต้องการเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน เพราะเป็นเงินเยอะเกินห้าแสน ดังนั้นจึงมาขออ านาจสภาฯ 

เพื่อพิจารณาถ้ายังไม่ก่อหนี้ผูกพันเป็นอ านาจสภาฯ หมวด 5 ข้อ 59 จึงเรียนมาให้สภาฯ 
พิจารณาเพื่ออนุมัติ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

6.2.2 จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับครึ่งได้ จ านวน 10 ตัวๆละ 2,500 บาท 
งบประมาณ 25,000 บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง เป็นกรณีเดียวกันกับข้อ 6.2.1 ยังหาสเป็กไม่ได้  จึงยังซื้อไม่ได้ไม่ทันเวลา จึงมาขอกันเงินจาก 
รองปลัด อบต.บ้านแมด สภาฯ อีกเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
ประธานสภาฯ เชิญอภิปราย 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบพับครึ่งได้ 

จ านวน 10 ตัว รวม 25,000 บาท 
ที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
  6.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านแมด  
/6.3.1 ครุภัณฑ์... 
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  6.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ MULTIFUNCION เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงว่าได้รับบริจาคเครื่องปริ้นต์จากบริษัทห้างร้านจ านวน 1 เครื่อง จึงมาขอความเห็นชอบจาก 
รองปลัด อบต.บ้านแมด สภาฯเพื่อรับของบริจาค เพราะถ้ารับแล้วจะมภีาระตามมา เช่น หมึก กระดาษ ค่าซ่อมบ ารุงต่างๆ 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแมด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นต์เตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
ที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
  6.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงรายการที่จ่ายขาดดังนี้ เนื่องจากจ่ายขาดครั้งก่อนจ่ายแล้วแต่ความจ าเป็นของชาวบ้านยังไม่ 
นายก อบต.บ้านแมด หมด จึงมาขอจ่ายขาดอีกครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านบกเจริญ หมู่ 2 ต.บ้านแมด เช่ือมบ้านโนนส าราญ หมู่ 
10 ต.คอแลน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ แยกบ้านนางบัวรินทร์ ชิดเช้ือถึงบ้านนายค า
ผัน กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหน้าวัดหนองโดนถึงป่าช้าหนองโดน หมู่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
360 เมตร งบประมาณ 50,000 เมตร  
4. โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 4 บ้านแมดคุ้มทิศตะวันออก งบประมาณ 500,000 บาท 
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคุ้มบ้านชาติไปปากแท่น หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 3,400 เมตร 
งบประมาณ 150,000 บาท 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณะประโยชน์ กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร 
งบประมาณ 100,000 บาท 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ 10 ต าบลบ้านแมดเช่ือมบ้านโนน
เขือง หมู่ 6 ต าบลนาโพธ์ิ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญมี รอดค าทุยถึงบ้านนายขันตรี ศร
ประสิทธ์ิ หมู่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 107,000 บาท 
9. โครงการขยายไหล่ทางจากบ้านนายค าสอนถึงบ้านนางจิบ สีแสด หมู่ 7 บ้านโนนกาหลงน้อย 
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 320 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท 
โครงการที่ขอจ่ายขาดทุกโครงการล้วนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสิ้น จึง
น าเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป รวมจ่ายทั้งสิ้น 1,357,000 บาท 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  เชิญอภิปราย 
นายจ ารัส สีแสด  ขอขอบคุณฝ่าบริหารที่มองเห็นความส าคัญให้งบประมาณ 100,000 บาท แต่ความจ าเป็นของ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 6 ยังมีอีกมากถ้ามีงบประมาณก็อยากได้อีก 
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ อภิปรายว่า หมู่ 4 ได้ประปาแต่ถนนก็จ าเป็นเหมือนกัน ถนนเส้นห้วยธาตุถ้าเสนอไปแล้ว 1,000  
ส.อบต.หมู่ที่ 4  เมตร ก็คงไม่สุดสายก็อยากฝากให้ท าไปเรื่อยๆ 
นายจักรี อิ้มค า  ฝากถึงฝ่ายบริหารถนนเดชชาติและโนนคูณก็มีปัญหา ฝากถนนเส้นดอนโจดด้วยทางเละน่าด ู
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายบุญฮ็ ดาราช  กล่าวขอบคุณชาวต าบลบ้านแมด ช่วยกันสร้างช่ือเสียงเพื่อให้มีช่ือเสียง ระดับจังหวัด  
รองปรานสาภฯ  ระดับประเทศ หลายอย่างและถนนลาดยางทางเข้า หมู่ 9 ที่ท าเสร็จแล้วชาวบ้านดีใจมาก  

แต่ถ้าได้เพิ่มอีกนิดต่อหน้าและต่อหลังอีกคงจะดีมากเลย 
นายสมศรี ราชสีห์ อภิปรายฝากถึงฝ่ายบริหารถนนเส้นซอยนาพ่อใหญ่หาร – นายค าอ่อน กล้าหาญ ระยะทาง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  ประมาณ 2,000 เมตร ชาวบ้านเดือดร้อนมาก อยากให้ไปดูแลซ่อมแซมด้วย 
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ สอบถามโครงการบ้านหาดเหนือทับซ้อนกันหรือเปล่า เกรงว่าจะทับซ้อนกับเงินอุดหนุน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายธงชัย เจริญเมือง ตอบว่าโครงการไม่ทับซ้อนเพราะถนนเส้นน้ียังอีกยาวมาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงว่า เงินเหลือจ่ายต่อไปต้องให้ท าในพื้นที่และถนน หมู่ที่ 6 อยากท าแต่ติดที่ถนนแคบเลย 
นายก อบต.บ้านแมด ไม่ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ก่อนถนนกว้าง 8 เมตร แต่ตอนน้ีกว้าง 4 เมตร อยากขยายเพราะ 

เป็นถนนเช่ือมต าบลอื่น 
นายประวิทย์ จุฬา ช้ีแจงว่า ถนนที่ขออุดหนุนเฉพาะกิจได้ ถนนต้องได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตรข้ึนไป จึงจะท า 
นายช่างไฟฟ้า  โครงการขอเงินอุดหนุนได้ อยากให้ถนนเส้นไหนที่แคบ ให้ช่วยขยายเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ฝากแยกร้านขนมจีนด้วยคงใช้งบประมาณไม่เยอะ และขอบคุณทีมฝ่ายบริหารทีมงานช่างที่เสนอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  โครงการต่างๆเข้าไปในส่วนกลางเพื่อพัฒนาต าบลของเรา และตอนน้ันจ่ายหินคลุกไปเอาไปลงที่ 

ไหนไม่เห็นมีเลย 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบหินคลุกยังไม่แล้วเสร็จก าลังท าไปเรื่อยๆ แต่คงไม่พอเพราะหินคลุกโดนฝนหนักมาก ได้ไม่ 
นายก อบต.บ้านแมด เยอะ 
นายชาตรี สุดสุข  ขอบคุณฝ่ายบริหารที่มองเห็นความส าคัญทุกหมู่บ้าน เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 7  ความส าคัญ อยากให้ดูแลให้ทั่วถึงเพราะทุกพื้นที่มีความจ าเป็นเหมือนกัน โดยเฉพาะถนนช ารุดใน 

หน้าฝนไปทางไหนก็เดินทางล าบาก 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ 19 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  เชิญอภิปราย 
นายกอบชัย วะลา ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องน้ าท่วมถนนหน้าบ้านนายแดง สีแสด อยากให้ทุกถนนใส่ท่อระบายน้ าคง 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ 
นายจักรี อิ้มค า  ฝากถึงน้ าท่วมบริเวณหน้าบ้านก านันพิชัย อิ้มค า ช่วยแก้ไขด้วยและอยากปรึกษาค่าน้ าไม่พอค่า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ไฟฟ้าไม่รู้จะท ายังไงดี และไฟฟ้าส่องสว่างทางช ารุด 2 จุดยังไม่ซ่อมแซมเลย ร้องทุกข์เข้ามานาน 

แล้ว 
นายประจักษ์ จันทร์อ่อน ฝากเรื่องหินคลุกพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนก็ให้ลงให้ทั่วถึง 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์ ฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทาง อยากให้เปลี่ยนแปลงระบบการซ่อมให้เป็นรอบๆไป จะได้ไม่สับสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ฝากถึงฝ่ายบริหารอยากขอท่อระบายน้ า ขนาด 30 ซม. จ านวน 2 ท่อ เพื่อต่อทางโค้งรถเลี้ยว 
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ล าบากมาก 
ประธานสภาฯ  สอบถามว่าเรื่องโคมไฟส่องสว่างทางถ้าจัดซื้อแล้วจะจัดสรรยังไง หมู่บ้านละเท่าไหร่ 
นายธงชัย เจริญเมือง ฝากเรื่องถนนเส้นต๋ัวอีสาน ถ้ามีงบประมาณอยากให้ซอ่มแซมสร้างใหม่เพราะตอนน้ีเหลอืน้อยมาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 
นายบุญฮู้ ดาราช  ฝากถึงเรื่องมีโจรขโมยชุกชุม ขโมยวัว ควาย รถ ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านแมด อยากให้ติดกล้องวงจร 
รองประธานสภาฯ ปิดตามทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อจะได้รู้ใครเข้าออกหมู่บ้าน เวลาไหนตอนกลางคืนจะได้เป็นหูเป็น 

ตาอีกช่องทางหนึ่งในการดูแลประชาชน ดูแลทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ 
นายเสา หลายพา ตอบ เรื่องท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 จะต้องแก้ไขปัญหาให้แน่นอน ภายเดือนตุลาคมนี้แน่นอน เรื่อง 
รองนายก อบต.บ้านแมด หินคลุกต้องรอฝนหยุดก่อนเพราะถ้ามีฝนรถก็ลงหินคลุกไม่ได้ต้องรอก่อน หมู่ 4 เรื่องท่อระบาย 

น้ าก็ไม่น่าจะมีปัญหา ของหมู่ 1 น้ าท่วมขังก็จะไปดูให้ว่าจะแก้ไขยังไง เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าจะรับ
ไปพิจารณา 

นายประวิทย์ จุฬา ช้ีแจงเรื่องโคมไฟส่องสว่างทางจัดซื้อมาแล้ว 90 โคม เฉลี่ยได้หมู่บ้านละ 7 โคม เริ่มสัปดาห์หน้า  
นายช่างไฟฟ้า  จะออกแผนติดต้ังให้ส่งรายช่ือผู้ต้องการโคมมาก่อน ใช้ไฟบ้านของตนเอง 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบเรื่องหินคลุกตอนน้ียังมีอยู่ แต่ยังไม่ทั่วถึง เรื่องกล้องวงจรปิดอยากให้หมู่บ้านติดเองจัดซื้อเอง  
นายก อบต.บ้านแมด จะได้บริหารจัดการเองภายในหมู่บ้าน ถนนในหมู่บ้านถ้าช ารุดหนักหากมีการร้องทุกข์เข้ามาก็จะ

ใช้งบประมาณซ่อมแซมไปดูแลให้ 
นายประวิทย์ จันทะเกษ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การท างานทุกอย่างต้องท าตามระเบียบผู้บริหารเสนอ สภาท้องถ่ินอนุมัติ  
ปลัด อบต./เลขาสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ท าตามระเบียบกฎหมายที่ต้องท าตามกรอบ ถนนหนทางทุกเส้นที่ทางการ

อนุมัติมา ทางเราต้องเตรียมพื้นที่เพื่อรอบรับไม่ให้มีปัญหา และงานต่อไปที่ต้องเตรียมตัวคือลอย
กระทงประจ าปี ประกวดกระทง ให้เตรียมความพร้อมไว้ 

 
/นางกวินารัตน์... 
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นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประกวดร้องสรภัญญะปีนี้ โรงเรียนบ้านแมด 
รองปลัด อบต.บ้านแมด ชนะและได้ส่งไปประกวดต่อที่อ าเภออุทุมพรพิสัย ถึงจะไม่ชนะแต่เป็นการไปหาประสบกาณ์

เพิ่มเตมิเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 
   ลงช่ือ ประวิทย์  จันทะเกษ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
          ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

   ลงช่ือ    สังทอง  พลศรี  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 
   ลงช่ือ     บุญฮู้  ดาราช  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญฮู้  ดาราช) 
         ส.อบต. ม.1 
   ลงช่ือ กิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
        ส.อบต. ม.4 
   ลงช่ือ   บุญเพ็ง  แสงทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญเพ็ง  แสงทอง) 
        ส.อบต. ม.10 
 


